

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณครู ภาคกลางตอนบน



รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิพานนท์
ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณครูฯ

ข้อถกแถลงจากประธานเครือข่ายเชิงประเด็น

การพัฒนาคุณครูระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล ผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม กระตุ้นให้คณาจารย์ให้เกิดการพัฒนาเทคนิค วิธีการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ การใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, MST การใช้สื่อ Social Media เพื่อให้ผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายฯ

ตามทีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปัจจุบันคือ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.) ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งในด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหารจัดการและการขัดเกลาทางสังคมนั้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคณาจารย์ ภาคกลางตอนบน มีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิขานนท์ เป็นประธานเครือข่ายฯ การบริหารเครือข่ายแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือผู้แทนจาก 19 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ

ภาพรวมการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นประจำปี 2564

การดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2564 ได้เข้าร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) โดยจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่การขอหาหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

การดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ภาคกลางตอนบนครั้งที่ 2/2564 ดังนี้

1. การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Design Thinking (เชิงพาณิชย์) โดย คุณบุลวิษข์ ช่วยชูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Design (Co-Founder บริษัท EXPLORIT LTD., PART) เมื่อวันที่ 16 และ 19 สิงหาคม 2564

2. หลักการ และวิธีการพัฒนางานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและกระบวนการสร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

3. ความสำคัญของการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ข้อควรรู้ก่อนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดย ผศ.ดร.อัศวิน วิทย์ กาญจนโอภาส รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ คุณพิมพ์พรรณ อโณทัยนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตรไทย คุณศุภกร สิริปทุมรัตน์ ตัวแทนสิทธิบัตร บริษัทอินเทลเล็กซอล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด บรรยายเรื่อง หลักสูตรการสืบค้นสิทธิบัตรต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

4. การพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (เชิงวิชาการ) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.โรมัส กวาดามูช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

5. งานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง “ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ ONLINE EXHIBITION

การจัดกิจกรรมของเครือข่ายฯ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้



ครั้งที่ 1 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คกอท.) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สுவตันพรกุล ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 2 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Design Thinking (เชิงพาณิชย์) โดย คุณบุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Design (Co-Founder บริษัท EXPLORIT LTD., PART) เมื่อวันที่ 16 และ 19 สิงหาคม 2564



ครั้งที่ 6 งานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง “ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ ONLINE EXHIBITION



งบประมาณที่ได้รับสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรม



เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาคณาจารย์
ภาคกลางตอนบน ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน